

## เรื่องบนเตียง..ที่ถูกนำมาเปิดเผย!!

นำเสนอเมื่อ : 7 ม.ค. 2552

## ความลับ เรื่องบนเตียงของชาว 12 ราศี

คุณคงได้ยินกันมาบ้าง กับ **“เรื่องบนเตียง”** ของคนที่ตกเป็นข่าว...หรือของคนที่คุณต้อง กั้นมา ที่บางครั้งก็เข้ากันได้ดี บางครั้งก็ยากจะปรับตัวเข้าหากัน ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากชาติ! นอกจากนั้นเวลาเกิดที่ก้นดินแดนแต่ละราศี ราศี เป็นของตนเอง จะมีผลส่วนหนึ่งที่พาให้คนเรามี บุคลิก ตลอดจน ลักษณะนิสัย ที่แตกต่างกันแล้ว ความแตกต่างของลักษณะนิสัยและแนวความคิดตนเอง ยังทำให้มีผลต่ออารมณ์และความชอบส่วนตัวที่มีต่อ เรื่องบนเตียง อีกด้วย เพียงแต่เราเข้าใจถึงสภาพพื้นฐานความคิดความเชื่อ ความเป็นตัวตนของอีกฝ่าย เราอาจเข้าใจจากนั้นก็ดี ว่าทำไมเขา(หรือเธอ)ตอบสนองต่อความสัมพันธ์ทางเพศที่เรามาชอบกันเช่นนั้น และเราควรปรับตัว(หรือหวานลอม) ใอย่างไร

### เรื่องบนเตียงกับราศีเมษ (21 มีนาคม - 19 เมษายน)

ในเรื่องของเช็ชแล้ว ชาวเมษจะเปรียบเสมือนเนื้อที่ออกหลายเป็นอาหาร คือจะเสาะแสวงหาเพื่อให้อาหารที่พอใจ สำหรับความสัมผัสทางเพศแล้ว ชาวเมษจะเป็นคนเปิดเผยและพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อทำให้คนรักพอใจ เขา(หรือเธอ)อยากให้อุณหภูมิของหัวใจของเขา(หรือเธอ)สูงขึ้น เขาจะระแวงและคอยกัณฑ์ หรือที่ห่วงคุณเสมอ

อะไรที่ชาวราศีเมษต้องการ : ชาวเมษไม่ต้องการของขวัญแบบที่ดูหวานๆ เช่นพวกดอกไม้ ของขวัญรูปหัวใจต่างๆ เหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่เขา(หรือเธอ)ให้ความสำคัญเท่าไรนัก สิ่งที่เขาต้องการคือเวลาและกิจกรรมที่ท่วมท้นมากกว่า ต้องการความรักและการกระทำที่ตีทั้งกายและใจ กิจกรรมที่หาตื่นเต้นโลดโผน และการแสดงออกถึงความรัก การสัมผัสและถกต่อความรัก เช่น การหอมแก้ม การกอด การจูบเบาๆ คือสิ่งที่ชาวเมษต้องการมากกว่าสิ่งใดๆ

### เรื่องบนเตียงกับราศีพฤษภ (20 เมษายน - 20 พฤษภาคม)

ชาวพฤษภเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีเสน่ห์เย้ายวนใจ มีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามอย่างง่าย เขา(หรือเธอ)จะใช้สิ่งเหล่านี้แหละเพื่อแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดในกับตัวเอง สำหรับเขาการแสดงออกในความรักจะแสดงออกอย่างสุภาพเสมอ ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืน เป็นคนที่สร้างอารมณ์และความรู้สึกที่ดีในการอยู่ร่วมกัน เป็นคนที่มีความโรแมนติก เพราะเขารู้สึกว่าการเช็ชมาจากความรู้สึกข้างในที่เกิดมาโดยความรัก ซึ่งเป็นสิ่งสวยงามในชีวิตเขา

อะไรที่ชาวราศีพฤษภต้องการ : ชาวพฤษภต้องการใครสักคนที่หนักแน่นและมั่นคงที่จะทำให้ชีวิตของเขามีความสุขได้ ต้องการคนที่ให้อภัยความรัก การดูแล และสิ่งของที่มีความหมายดี ที่จะติดตรึงอยู่ในใจของเขาตลอดไป การดูแลให้ความอบอุ่นและความเชื่อมั่น คือวิธีที่เหมาะสมที่สุดที่จะปฏิบัติกับชาวพฤษภและก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการ ชาวพฤษภเป็นคนที่พึ่งพาอาศัยได้และเป็นคนที่คอยดูแลเอาใจใส่เสมอ หากใครต้องการเป็นคนที่ซื่อสัตย์ที่จะใช้ชีวิตในอีกอันสวยงามร่วมกันเขาได้ จะต้องใจเย็นและใช้เวลาในการค่อยๆปรับเพราะความรัก ความรู้สึกในการพิชิตใจชาวพฤษภ

### เรื่องบนเตียงกับราศีเมถุน (21 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน)

ชาวเมถุนไม่ค่อยมีอารมณ์ในเรื่องเช็ชมากนัก แต่จะมีความรู้สึกในเรื่องนี้เมื่ออยู่ในบรรยากาศที่ดี และเหมาะสมเท่านั้น เช็ชเปรียบเสมือนกีฬาอย่างหนึ่งของชาวเมถุน เขาจะค้นหาไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอในแบบที่พอใจ ชาวเมถุนให้ความสำคัญกับการสัมผัสและเสียง และต้องการหลังที่ดีที่สมบุรณ์แบบให้กับชีวิตรักของเขา

อะไรที่ชาวราศีเมถุนต้องการ : ใครสักคนที่สามารถตามเขาทัน เขาใจเขาใจและพร้อมจะผจญภัยกับเขาอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย มีความเฉลียวฉลาด วาไรแฉะและเป็นเพื่อนที่ดีของเขาได้ และสำหรับคนรักนั้นก็เช่นกัน แต่อาจจะไม่ต้องการดูแล้วยมากมากนัก แต่ขอให้เขาคิดหาความสุขใจได้โดยยามที่เขาทุกข์ใจ

### เรื่องบนเตียงกับราศีกรกฎ (22 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม)

สำหรับชาวกรกฎ เรื่องเช็ชเปรียบเสมือนกิจกรรมในยามพักผ่อน เขาเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดีในเรื่องนี้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความพอใจในแต่ละครั้ง นอกจากนี้เขายังเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างดีเสมอ ในยามที่มีอารมณ์ ความต้องการที่ไม่ตรงกัน ชาวราศีกรกฎถือเป็นผู้รักที่ดีและไม่เคยบทร้องในเรื่องนี้แต่อย่างใด

อะไรที่ชาวราศีกรกฎต้องการ : ชาวกรกฎต้องการคนที่ใจเย็น สนุกๆ ทำอะไรไม่รีบร้อน และมีความมั่นคงทางอารมณ์ ซึ่งจะทำให้คบกันได้ยาวนาน เขาต้องการคนที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้สึก ความคิดเห็นใจ เพราะเขาคิดว่าความเข้าใจและความสะดวกสบาย คือหัวใจสำคัญที่สุดในการคบหากัน

### เรื่องบนเตียงกับราศีสิงห์ (23 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม)

ราศีสิงห์คนรักชาวไฟ จึงมีความรู้สึกที่อ่อนแรง และมีพลังกำลังเหลือเฟือ เขาจึงจะแสดงออกถึงอารมณ์ ความรู้สึกต่อคนรักเสมอ แต่การถ่ายทอดความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆ ของชาวสิงห์นั้น จะเป็นแบบขลุ่ยๆ ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่จะเอาออกมาแบบเหมือนหมากรุกหรือหมากรุกไป เพราะชาวสิงห์จะมีมาด มีพละมของความเป็นผู้นำอยู่ ดังนั้นเวลาจะทำอะไรจึงมีมาดน้อยด้วย เห็นอย่างนั้นก็เถอะ ชาวสิงห์เป็นคนที่มีคนรักในใจ มีพละมของความเป็นผู้นำอยู่

อะไรที่ชาวราศีสิงห์ต้องการ : สิ่งที่เขาต้องการก็คือ การได้รับการยอมรับนับถือ ความสำเร็จ และความสำเร็จที่สูงสุด

ซึ่งจะทำให้เขามั่นใจในตัวเองมากขึ้นและเขาก็จะทำทุกอย่างเพื่อคนที่เขารักด้วยดีด้วยใจ ชาวสิงห์ต้องการทำทุกอย่างเพื่อให้ผลออกมาดีที่สุดใน ดังนั้นคนรอบตัวของเขาจะต้องเข้าใจในความมุ่งมั่นของเขาและจงอย่าท้อใจเขาในยามที่เขากำลังตั้งใจที่จะทำอะไรสักสิ่งหนึ่งอยู่ และสำหรับคนรักของชาวสิงห์ จงจำไว้ว่าเขาจะต้องเป็นที่หนึ่งในใจคุณเสมอ และอย่าออกใจหรือทรยศเป็นอันขาด

### เรื่องบนเตียงกับราศีกันย์ (23 สิงหาคม - 22 กันยายน)

เช็ชเป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับชาวกันย์ ชาวกันย์จะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับรายละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อให้เช็ชเป็นสิ่งที่สวยงาม เป็นที่ประทับใจของตัวเองและคนรักมากที่สุด แต่ชาวราศีกันย์ไม่ใช่ว่าจะมีความรักหรือความรู้สึกในเรื่องนี้มากนัก หรือบางครั้งก็อาจจะรู้สึกอึดอัด ดังนั้นชาวกันย์จึงต้องการการกระตือรือร้นที่ถูกต้อง และหลังจากนั้น ชาวกันย์ก็จะสานต่อโดยอาศัย ชาวราศีกันย์เป็นคนไม่เอาไหน และมีใจไม่ถึงถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้ๆกันก็ตาม

อะไรที่ชาวราศีกันย์ต้องการ : ควบคุมความที่ชาวกันย์เป็นคนที่ดีและเอาใจใส่สุขภาพร่างกายตัวเองอยู่เสมอ ดังนั้นจึงต้องการคนที่จะเป็นเพื่อนในการออกกำลังกาย ดูแลเรื่องสุขภาพ อาหารและของใช้อื่นๆ ร่วมกับ ชาวกันย์ต้องการคนรักที่มีคนชง เชื่อใจได้และในเวลาในการเป็นสวนตัวบ้าง และคนคนนั้นต้องเป็นคนใจเย็น อารมณ์ดี และสามารถปรึกษาพูดคุยกันได้เสมอ

### เรื่องบนเตียงกับราศีตุลย์ (23 กันยายน - 22 ตุลาคม)

เช็ชเป็นเพียงแค่อารมณ์หนึ่ง ชาวตุลย์หากถูกใจใครเป็นพิเศษ คนๆ นั้นก็จะสามารถมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับชาวตุลย์ได้ไม่ยากนัก ชาวตุลย์เป็นคนกล้าได้กล้าเสีย และหากใครที่กล้าพอที่จะเข้ามาคบ ก็พร้อมจะพิจารณาเสมอ และยิ่งถ้าเป็นคนที่พร้อมจะใหญ่กว่าเขาได้ ก็พร้อมที่จะลดระดับและมีความสัมพันธ์กันแบบลึกซึ้ง แต่ระวัง เพราะคุณอาจจะไปของเล่นของเขาได้ และเมื่อเขาเบื่อหรือเจอคนใหม่ที่น่าสนใจกว่า เขาก็อาจจะโยนของเก่าของคุณทิ้งก็ได้

อะไรที่ชาวราศีตุลย์ต้องการ : คนที่พร้อมจะหุบยิบสิ่งต่างๆ ให้ ไม่ใช่จะเป็นคนที่มั่นคงและไว้ใจได้

แต่ชาวราศีตุลย์กลับไม่ต้องการให้ใครมาผูกมัด หรือถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ และอีกอย่างที่เขาต้องการคือ คนที่สามารถพูดคุยและเป็นที่ปรึกษาได้ หากใครที่ทำได้จริงๆ ชาวตุลย์ก็พร้อมที่จะผูกมัดด้วย และมอบความรู้สึกให้ รวมทั้ง แลดูเหมือนชาวตุลย์เอาแต่ใจ แต่แท้จริงแล้วแค่เป็นคนที่ดีพิจารณาดีมาก เพื่อให้ได้ในสิ่งที่ดีที่คู่สุดสำหรับตนเองเท่านั้นเอง ถ้าเป็นไปได้ชาวตุลย์ก็ถือว่าเป็นคนที่เข้าใจ นานบาทคนหนึ่งทีเดียว

### เรื่องบนเตียงกับราศีพิจิก (23 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน)

ชาวพิจิกถือเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่มีความสำคัญกับเรื่องเช็ชมากที่สุด เพราะชาวพิจิกจะเป็นคนที่เร้าร้อน มีอารมณ์ทางเพศสูง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วชาวพิจิกมักจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นเรื่องก่อนเสมอ ชาวพิจิกถึงแม้จะเป็นคนมีเสน่ห์และเจ้าชู้ แต่ภายในใจของเขา เป็นคนที่รักใคร่รักจริง เกิดทุนและที่เกียรติคนรักของเขา

อะไรที่ชาวราศีพิจิกต้องการ : ชาวพิจิกไม่เพียงแต่มีความทะเยอทะยานหรืออุปสรรคที่ดูจะเสียงและในแน่นอนว่าจะดีหรือไม่ ชอบอะไรที่ดูแน่นอนและความสมบูรณ์แบบมากกว่า ต้องการและแสวงหาคนรักที่มีความหนักแน่นและเข้าใจในตัวเขาได้ดีเขาได้ดีกว่าเรื่องอื่น นอกจากนั้นก็ต้องการความรักที่มีความอบอุ่น อ่อนโยนและมีความโรแมนติก ซึ่งจะทำให้ความรักของเขาหวานชื่นอยู่เสมอ

### เรื่องบนเตียงกับราศีธนู (22 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม)

ชาวธนูเป็นคนธาตุไฟ มีความเร้าร้อนอยู่ในตัว ถ้าไม่พูดถึงเรื่องความรักที่ลึกซึ้งแล้ว ชาวธนูก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเช็ชอย่างมากที่สุด เขาไม่เอาใจในเรื่องนี้ ถ้าไม่จริงจังและไม่เอาใจกับมันมากนัก เขาพร้อมเสมอ ชอบการพบปะสังสรรค์กับผู้คน เขาเป็นคนที่บริหารเสน่ห์ได้ดี และสำหรับคนรักของเขาจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องเช็ชด้วยเพื่อที่ว่าทั้งเขาและคุณจะไปด้วยกันได้

อะไรที่ชาวราศีธนูต้องการ : เพื่อนรู้ใจที่พร้อมจะไปกับเขาได้ทุกสถานการณ และไม่ให้เขาหนักใจหรือมีเรื่องเดือดร้อนถึงตัวเขา

สำหรับคนรักของชาวธนูจะต้องเข้าใจและยอมรับในนิสัยที่รักอิสระเสรีของเขา ต้องไม่เป็นครุฑหรืออ่อนไหวกับอะไรต่างๆ รอบคนที่ซื่อสัตย์ เปิดเผย หากคุณเป็นอย่างไรที่เขาต้องการหรือมีนิสัยที่คล้ายกัน คุณก็จะเป็นที่เพื่อนและคนรักของเขาด้วยในเวลาเดียวกัน

### เรื่องบนเตียงกับราศีมังกร (22 ธันวาคม - 19 มกราคม)

ภายใต้ความเยือกเย็นสูงที่ปกคลุมอยู่นอก นัยคนที่จะใคร่ถึงความรู้สึกภายในที่เร้าร้อนซึ่งรอคอยผู้ที่มีสัมผัสและเข้าใจถึงความรู้สึกที่แท้จริง ชาวมังกรเป็นคนธาตุดิน เป็นคนไม่หวือหวา โดยเฉพาะเรื่องบนเตียง อีกทั้งเขามองว่าเป็นเรื่องที่ต้องสำรวจ จะแสดงออกต่อเมื่อถึงเวลาเท่านั้น ถายอมเผยความรู้สึกในเรื่องนี้กับใครแล้ว แสดงความเขม่นใจจากคนนั้นคือคนที่เขาจะใช้ชีวิตกับไปโดยอีกนัย

อะไรที่ชาวราศีมังกรต้องการ : ชอบการแข่งขัน ความท้าทายและอุปสรรคที่ต้องฟันฝ่าเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ ชาวมังกรจึงเหมาะกับคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความสูงศักดิ์ และมีปฏิสัมพันธ์ดีต่อกับชาวมังกรได้เสมอ ต้องมีความเก่งพอกัน และสิ่งที่ชาวมังกรต้องการอีกสิ่งคือ คนรักที่เขาใจในธรรมชาติของเขาซึ่งไม่ยอมแพ้อะไรๆ ของปรามเขาได้ และไม่เป็นคนอ่อนไหวจนเกินไป

### เรื่องบนเตียงกับราศีกุมภ์ (20 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์)

ด้วยความเป็นคนธาตุลมที่ต้องการความเข้าใจ ความสุขใจ เรื่องบนเตียงจะเกิดขึ้นเพื่อต้องการความสุขทางใจมากกว่าความสุขทางกาย แต่ความรู้สึกของคนรักมาก แม้ชาวกุมภ์เป็นคนที่มีเพื่อนมาก แต่เมื่ออยู่ถึงเรื่องส่วนตัวเขาจะใช้เวลากับมันอย่างดี เพราะกลัวว่าจะสร้างความไม่พอใจให้กับคนรัก ชาวกุมภ์กับเรื่องเช็ชไม่มีอะไรที่หวือหวา จะเป็นไปตามธรรมชาติ

อะไรที่ชาวราศีกุมภ์ต้องการ : ชาวกุมภ์เป็นคนที่มีความคิดและมีมุมมองกว้างขวาง มักเชื่อมั่นในความดีและสิ่งที่ดีที่สุดในใจ

ดังนั้นคนรักจึงควรเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความดีของเขาได้ดีที่สุด ต้องการคนที่สามารถพูดคุย ให้คำปรึกษากับเขาได้และพร้อมที่จะเป็นกำลังใจเพื่อที่เขาจะไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นไป

นอกจากนี้เขาเป็นคนที่ไม่ดูแต่ตัวเองอย่างเดียว เพราะฉะนั้นคุณจะต้องดูและเอาใจใส่เขาให้มาก และคุณต้องเป็นคนรักคอยรับทราบ นั่นคือสิ่งเขาต้องการ เพราะจะช่วยให้ชีวิตอยู่อย่าง

### เรื่องบนเตียงกับราศีมีน (19 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม)

เช็ชเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ ซึ่งไม่แน่นอน บางครั้งอาจมีมาบ้างครั้งอาจมีน้อย ซึ่งถ้าหากคุณควบคุมอารมณ์ของครุฑนี้ได้ ก็สามารถคุมเรื่องเช็ชของเขาได้เช่นกัน

อะไรที่ชาวราศีมีนต้องการ : คนที่สามารถมาเป็นสวนเติมเต็มให้กับชีวิตได้ ถ้าเขาหมดหวัง อีกคนจะช่วยให้กำลังใจให้ นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการจากคนที่เขารัก

ทำให้เขาสนใจได้เสมอแม้เจอปัญหา คุณจะต้องไม่ดูถูกความฝันของเขา แต่จะต้องคอยชี้แนะออกจากมันนั้นบ้าง เพราะมีฉะนั้นจะกลายเป็นหลงอยู่ในความฝันจนลืมถึงความเป็นจริง